



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๘/๕๕๖

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินของข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดสรรเงินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระคืนระยะยาว เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ที่จำเป็นเร่งด่วน ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะมีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน ในกรณีนี้ได้จัดส่งหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และแบบรายงานความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารและดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถตอบสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และสามารถตอบสนองความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งได้แก่ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทราบ เพื่อให้แสดงเจตจำนงความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รายงานความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสังกัด ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งคืนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา อาคารรัชมิ่งคลาสิค ชั้น ๖ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายชัชวาล มณีเลิศ
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ.
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๓๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๔๔